

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021

Thực hiện Công văn số 925/SLĐT BXH-TEBĐGPCTNXH ngày 03/5/2024 của Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc phối hợp báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện như sau:

I. CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Qua 02 năm triển khai, thực hiện triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30 tháng 3 năm 2021; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ về Luật phòng, chống ma túy, xử lý vi phạm hành chính và cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện¹, tình hình tệ nạn đã từng bước được đẩy lùi, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác tuyên truyền được triển khai thông qua nhiều hình thức, đổi mới về nội dung, đi sâu, sát với thực tế, xác định việc phòng ngừa và ngăn chặn phải đi từ cơ sở gia đình, dân cư, thôn, làng,... tạo sự đồng thuận và ý

¹ Các văn bản triển khai, thực hiện: (1) Văn bản cấp tỉnh: Kế hoạch số 1583/KH-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 3959/KH-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 1135/KH-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2): Cấp huyện: ¹ Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND huyện về thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 08/KH-PLĐT BXH ngày 25/8/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 09/12/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, trong đó giao nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai, thực hiện công tác quản lý nhà nước về ma túy theo quy định; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 về triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn huyện.

thức trách nhiệm phòng, chống trong các cấp, các ngành và người dân². UBND huyện thực hiện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; Công an huyện; Trung tâm Y tế và UBND các xã, thị trấn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định. Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện³ về công tác phòng chống tệ nạn xã hội; Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ về theo dõi, nắm bắt các tệ nạn xã hội trên địa bàn quản lý theo quy định⁴. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, nhất là trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy: Thực hiện tham gia 01 lớp tập huấn (*trong đó có 07 người tham gia*) do cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, quần chúng nhân dân, cá nhân, gia đình trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; không trồng cây có chứa chất ma túy; hậu quả, tác hại đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trong việc sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, tập trung vào các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: Cần sa, Ketamin, “Methamphetamine - *ma túy đá*”, “*cỏ Mỹ*”, “*bóng cười*”... để mọi người biết, không vi phạm pháp luật, đồng thời có biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

- Các cơ quan, đơn vị; các cơ sở giáo dục; chính quyền địa phương các cấp đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại địa phương với chủ đề “*Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý*”

² Thực hiện cấp phát cho cấp cơ sở băng rôn truyền thông tuyên truyền; tổ chức buổi truyền thông về công tác phòng chống tại cộng đồng với 01 cuộc/32 người người tham gia.

³ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND huyện về việc kiện toàn lại Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện Đăk Glei.

⁴ Toàn huyện thực hiện 29 cuộc kiểm tra chuyên đề về tình hình tệ nạn mại dâm. Qua các đợt kiểm tra chưa ghi nhận và xử lý trường hợp vi phạm quy định pháp luật..

người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn” theo quy định phù hợp với điều kiện của địa phương⁵.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phổ biến các hậu quả của việc tàng trữ, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; trong đó trọng tâm là hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện, chất hướng thần núp bóng các vỏ bọc, hình thức như: tem giấy, bùa lười, cỏ Mỹ, bóng cười... đến sinh viên, học sinh; cha mẹ học sinh và nhân dân biết, phòng tránh. Các cơ quan đơn vị đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sử dụng website, cổng thông tin điện tử của đơn vị và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền.

- Công an huyện đã tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự và các đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nhằm giáo dục, phòng ngừa, không để các đối tượng tái phạm, cũng như vận động các đối tượng không sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Chỉ đạo lực lượng Công an UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không để các đối tượng lợi dụng các điểm vui chơi, kinh doanh karaoke, lưu trú,... để tổ chức sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, chất hướng thần; vận động, yêu cầu các chủ cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện cam kết không chứa chấp việc sử dụng trái phép các chất ma túy. Trong tháng hành động phòng, chống ma túy, các cơ quan chức năng chưa phát hiện việc trồng các cây có chứa chất ma túy; chưa phát hiện các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an xã Đăk Môn và Công an thị trấn Đăk Glei đã tham mưu cho UBND xã Đăk Môn và UBND thị trấn Đăk Glei lập hồ sơ, quản lý 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

3. Kết quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

a) *Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng*: Qua rà soát, theo dõi tổng hợp chung, địa phương chưa ghi nhận người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn huyện⁶.

b) *Công tác cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy*: Trên địa bàn huyện không có cơ sở cai nghiện ma túy công lập; việc bố trí kinh phí thực hiện hoạt động cho công tác phòng, chống nện nạn xã hội được UBND huyện thực hiện bố trí dự toán kịp thời cho Phòng Lao động - TBXH để thực hiện hoạt động, nhiệm

⁵ Đã thực in và cấp phát 24 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền gắn với chủ đề của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn, phù hợp với điều kiện của địa phương với chủ đề hướng dẫn quy định.

⁶ Báo cáo của Công an huyện tại Công văn số 1436/BC-CAH ngày 30/11/2022 của Công an huyện.

vụ quản lý nhà nước tác phòng, chống tệ nạn xã hội⁷.

c) *Cai nghiện ma túy bắt buộc*: Không.

d) *Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy*: Qua rà soát và tổng hợp chung, chưa ghi nhận người nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC: Trong quản lý nhà nước, địa phương nhận thấy công tác quản lý, theo dõi các đối tượng sau cai nghiện tại nơi cư trú khó khăn vì các hoạt động trong thời kỳ mới diễn ra rất phức tạp; đội ngũ công chức làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội chủ yếu kiêm nhiệm nên công tác theo dõi nắm bắt thông tin xã hội chưa kịp thời.

IV. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Sở, ngành cấp tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức ma túy ở các cấp, các ngành và toàn thể xã hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy theo quy định.

3. Tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến ma túy.

4. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý về an ninh, trật tự; theo dõi chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu ở địa bàn dân cư thông qua công tác hộ tịch, hộ khẩu; tăng cường kiểm tra nhân khẩu ở địa bàn; giám sát chặt chẽ sự biến động dân cư trên địa bàn thông qua chế độ đăng ký tạm trú, tạm vắng; giám sát chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự và các đối tượng có nghi vấn khác trên địa bàn.

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện và cấp cơ sở để thêm kỹ năng tư vấn, tiếp cận đối tượng, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, nhất là cán bộ trực tiếp, cán bộ cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong thời gian tới. Cấp tỉnh tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy cấp huyện, cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời kỳ mới.

⁷ Trong 02 năm (năm 2022 và năm 2023) Tổng dự toán bố trí: 20 triệu đồng (bình quân 10,0 triệu đồng/năm)

2. Có cơ chế và chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp trao đổi thông tin số liệu, nắm tình hình di biến động của đối tượng kịp thời để có sự phối hợp tốt hơn trong công tác đấu tranh triệt phá tụ điểm, đường dây hoạt động trong thời kỳ mới.

UBND huyện báo cáo đề Sở Lao động - TBXH tỉnh Kon Tum biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động-TBXH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Phòng LĐ-TBXH huyện (t/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Sum